
รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

   **************************************************** 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.4+0 น. 
 นายเอก หงส์ทอง เลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมของสมาชิกสภา อบต. 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา อบต.แกใหญ่ มาประชุมทั้งสิ้น  26 คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ นายปรีชา มุลา
ลินน์ ประธานสภา อบต.แกใหญ่ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมสภา อบต.แกใหญ่ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
 
ประธานสภา อบต.  -ครับ ขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านผู้บริหารท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ระเบียบวาระการประชุมองค์การ
 บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 31 
 สิงหาคม 2559 วันนี้ก็ล่วงเลยสมัยประชุมมาไม่น้อยกว่า 5 วันแล้ว แต่ด้วย
 ระเบียบทางสภาก็ได้ท าหนังสือขอขยายเวลาตอนายอ าเภอไปอีก ตั้งแต่วันที่ 
 26 สิงหาคม 2559 ถึง 9 กันยายน 2559 นายอ าเภอได้อนุญาตให้ขยาย
 แล้วนะครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  - ครับเลขาได้แจ้งไปแล้วว่ามีสมาชิกเข้าประชุม 26 ท่าน รวมทั้งฝ่าย

บริหารคือท่านปลัดฯ อีก 1 ท่าน ขอแจ้งในที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสมัยประชุมเมื่อวันที่ 23 ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบแก้ไขจากวันที่ 10 - 
25 สิงหาคม แก้ไขจากเดิมเป็นวันที่ 11 - 25 สิงหาคม  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน  - การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ทางเลขาก็ได้จัดส่งบันทึกรายงาน

การประชุมที่แล้ว สมัยประชุมแผนก็คงจะได้ศึกษามีท่านใดที่จะแก้ไขหรอ

เพ่ิมเติมรายงานการประชุมก็แก้ไขได้ครับ เชิญท่านลัดดาครับ 



นางสาวลัดดา เผือกแก้ว  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิกหมู่

ที่ 9 ดิฉันพูดเองหน้าที่ 16 ที่พูดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง ดิฉันจ า

ได้ว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงอัตราค่าธรรมเนียมเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค า

ชี้แจงในส่วนของระเบียบวิธีการงบประมาณข้อที่ 29 ที่ท่านผู้บริหารท่านเสนอ

เท่าท่ีดูจากระเบียบข้อที่ 29 เป็นการเปลี่ยน 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ประธาน  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


